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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันพฤหัสบดี ท่ี 17 พฤศจิกายน ๒๕๖5  เวลา ๑0.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ชั้น ๒ 

********************************* 

ผู้มาประชุม 
1. นายชาติชาย ศรีงามผ่อง ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.กาหลง 
2. นายณรงค์ฤทธิ์ บัวพยอม ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.กาหลง  
3. นายสำรวย องค์เอี่ยม ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กาหลง หมู่ท่ี 2 
4. นายณรงค์ เกิดศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กาหลง หมู่ท่ี 3 
5. นายกิตติ วัฒนะกาญจน์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กาหลง หมู่ท่ี 4 
6. นายเอกราช ทองสะกัน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กาหลง หมู่ท่ี 5 
7. นายสมพรต แก้วเอี่ยม ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กาหลง หมู่ท่ี 6 
8. นายนำชัย เฮียงจง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.กาหลง หมู่ท่ี 7 
9. พันจ่าเอกพงศ์เลิศ วงศ์จิตสุภา ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.กาหลง 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิชัย ถีระปราโมทย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
2. นางอุบลรัตน์ ใยไหม ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
3. นายประพนธ์ คงมณี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
4. นายธันวา ไทยเจริญ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
5. นายชัยณรงค์ แสงเงิน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
6. นางอัมพร หิรัญเดชารักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
7. นางสาวธนพร พรหมมี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
8. นางสาวปัณณพัทธ์   มากมีทรัพย์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
10. นายภาคภูมิ วิสุทธิสระ  บริษัท ทรัพย์สาคร จำกัด 
11. นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด 
12. นายวัชริต ศิริเนียม ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด 
13. นายจุมพล หมอยาดี ผู้แทนบริษัท โฟรเทียร์ คอนซิแตนท์ จำกัด 
14. นางสาววาสิณี ยกจำนวน  ผู้แทนบริษัท โฟรเทียร์ คอนซิแตนท์ จำกัด 

ผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางพยอม ศิริบุตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (ติดภารกิจ) 
2. นายยอดชาย สมขำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (ติดภารกิจ) 
3. นางสุพรรณนิกา ศรีเพ็ญประภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ติดภารกิจ) 

  /เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา    ๑0.๐๐ น.               
    เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภา ฯ ได้เชิญสมาชิกสภา ฯ เข้าห้อง 
    ประชุม ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา ฯ ซึ่งอยู่ในห้องประชุม ฯ เมื ่อเห็นว่า 
    ครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน ฯ เชิญทุกคนในที ่ประชุมไหว้พระสวดมนต์  
    ทำความเคารพพระบรมฉายาล ักษณ ์  พระบาทสมเด ็จพระวช ิรเก ล้า 
    เจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม           

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายชาติชาย ศรีงามผ่อง  - ด้วยบริษัท ศิวาชัย จำกัด ได้ดำเนินการเพื่อจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร 
ประธานสภา ฯ   ตามประกาศเชิญชวนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 73/2565  
    ลงวันที ่ 11 เมษายน 2565 ซึ ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที ่ร ่วมดำเนินงาน  
    กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื ่อสนองนโยบายและ 
    ความร ่วมม ือระหว ่างกระทรวงอ ุตสาหกรรม และกระทรวงย ุต ิ ธรรม  
    โดยเสนอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ที่ กม.47.5 ถนนพระราม 2  
    หมู่ที่ 4,5 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 4,131 ไร่  
    3 งาน 35.01 ตารางวา ซึ่ง กนอ. ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าว 
    ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินเป็นเขตสีเขียว : ที ่ดินประเภทชนบทและ 
    เกษตรกรรม และเขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว : ที่ดินประเภทอนุรกัษ์ 
    ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560  
    กนอ. จึงได้แจ้งบริษัท ฯ ให้ดำเนินการแก้ไขการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณ 
    ดังกล่าวเป็นประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า : สีม่วง โดยดำเนินการ 
    ตามมาตร า  35  แห ่ ง พ ระ ร าชบ ัญญ ั ต ิ ก า รผ ั ง เ ม ื อ ง  พ . ศ .  2562  
    เพ ื ่อให้การใช้ประโยชน์พ ื ้นที ่ โครงการ ฯ สอดคล้องกับการจัดตั ้งน ิคม  
    อุตสาหกรรมและการประกอบอุตสาหกรรม  

    - จึงต้องมีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการรับรู ้แก่ประชาชน 
    ในการปรับผังเมืองเพื่อรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และพัฒนาเมือง  
    เพื่อรองรับประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร และดำเนินการ 
    ตามข้ันตอนท่ีระเบียบกฎหมายกำหนด ตามท่ี กนอ. ได้แจ้งให้ดำเนินการ 

ที่ประชุม   - ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายชาติชาย ศรีงามผ่อง    - ขอให้ทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมคร ั ้งที ่แล้วเม ื ่อวั นจ ันทร์  
ประธานสภา ฯ        ท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้รับว่าจะมีแก ้ไข 
    หรือไม่ หากมีให้แจ้งท่ีประชุมได้เลยครับ 

    - หากไม่มี ผมขอมติเพื ่อรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  
    ครั้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที ่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565  
    ด้วยครับ 

 

/ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี  
   พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
   จากผู้เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง เพื่อทราบ 
 3.1 การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่  

จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครจากที่ดินประเภทชนบทและ 
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที ่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา้ (สีม่วง) 

นายชาติชาย ศรีงามผ่อง  - ด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้แจ้งขอเสนอญัตติเพื่อทราบเรื่องการแก้ไขผังเมืองรวม
ประธานสภา ฯ    เฉพาะบริเวณการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีจัดต้ังโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
    ทรัพย์สาครจากท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภท 
    อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดิน 
    ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) จึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหาร 
    ส่วนตำบลกาหลง ได้เป็นผู้ช้ีแจง 

นายวิชัย ถีระปราโมทย์    - ตามหนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี อก 5102.3.3/3365 
นายก อบต. กาหลง  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนกำหนดการใช้ประโยชน์ 
    ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหาร 
    ส ่ วนตำบลกาห ลง ดำ เน ิ น ก าร แก ้ ไ ข ผ ั ง เ ม ื อ ง ร วม ตามม าตร า  35  
    แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
    บริเวณพื้นที่จัดต้ังโครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครเป็นที่ดินประเภท 
    อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยด่วน เนื ่องจากเป็นโครงการนิคม 
    อุตสาหกรรมราชทัณฑ์ตามมติ ครม. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2564  
    และมติครม. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565  

    - ในส่วนการนำเสนอข้อมูล จะแบ่งออกเป็นสองประเด็นหลัก ได้แก่ การนำท่ีดิน 
    มาใช้ดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร เนื้อที่ 4,131 ไร่  
    3 งาน 35.01 ตารางวา และการดำเนินการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้บังคับใช้ 
    ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ 
    การผังเมือง พ.ศ. 2562 บริเวณพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร  
    ในลำดับถัดไป ขอเชิญเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ เกี ่ยวข้องนำเสนอข้อมูล เพ ื ่อให้สภา 
    องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงรับทราบต่อไป 

นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ  ตำบลกาหลง ดิฉันนางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและ 
    วิศวกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนผู้ว่าการการนิคม 
    อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสภา ฯ เพื่อชี ้แจงรายละเอียด  
    เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน  
 

/ระหว่าง... 
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    ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกระทรวงยุติธรรม  
    สำหรับการเข้าร่วมประชุมครั ้งนี้ทางบริษัท ศิวาชัย จำกัด ซึ ่งเป็นบริษัท 
    ที ่ดำเน ินการจัดตั ้งน ิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร และบริษ ัท โฟรเทียร์   
    คอนซิแตนท์ จำกัด ซ ึ ่งเป็นบร ิษ ัทที ่ปรึกษา ได้เข ้าร ่วมการประชุมด้วย  
    ลำดับถัดไปขอเชิญทางบริษัท ศิวาชัย จำกัด นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ฯ  
    ให้สมาชิกสภา ฯ และคณะผู้บริหารทราบค่ะ 

นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ  - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด ตำบลกาหลง ผมนายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ เป็นผู ้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด  
    เข้าร่วมการประชุม ฯ เพื่อชี ้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ โดยผมขอนำเสนอ  
    ผ่านทางโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นรายละเอียดชัดเจนครับ  

    - ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื ่อง แนวคิด  
    การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการศึกษา 
    แนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยกระทรวงยุติธรรม (ยธ.)  
    มีนโยบายในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 
    ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ และเป็นการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาและยกระดับฝีมือ 
    แรงงาน ตลอดจนสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่และเป็นการสร้าง 
    อาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง โดยอาศัย 
    ความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเพื่อให้นโยบาย 
    โครงการจัดตั ้งนิคมฯ มีความเป็นรูปธรรมมากขึ ้น ยธ. จึงได้ทำการศึกษา 
    แนวทางการจัดตั ้งนิคมฯ ซ ึ ่งผลการศึกษา พบว่า โครงการจัดตั ้งน ิคมฯ  
    เป็นโครงการท่ีจะช่วยส่งเสริมแนวคิดการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ผู้พ้นโทษได้  
    และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการ โดยผลจากการ 
    รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี ่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
    ภาคประชาชน และผู้ต้องขัง สนับสนุนให้ดำเนินโครงการดังกล่าว  

    - ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
    ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบ 
    มติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  
    ราชทัณฑ์ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้นำเสนอ ดังหนังสือที่ นร 0505/ว(ล)  
    33194 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 จากการการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 
    การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  
    2564 กนอ. ได้ร ับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกผู ้พัฒนาโครงการที่มี  
    ความเหมาะสม กนอ. จึงได้มีประกาศ กนอ. ท่ี 73/2565 ลงวันท่ี 11 เมษายน  
    2565 เรื ่อง เชิญชวนเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ี  
    5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  
    และระยอง โดยผลจากการประกาศเชิญชวนมีภาคเอกชน 1 ราย คือ บริษัท  
    ศิวาชัย จำกัด เสนอโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ตั้งอยู่ที่ตำบล 
    กาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ประมาณ 4,476 ไร่ 
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    - ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเน ินการตรวจสอบความเหมาะสม  
    ในการจ ัดต ั ้ งน ิคมอ ุตสาหกรรมทร ัพย ์สาคร ตามหลักเกณฑ์ เง ื ่อนไข 
    การร่วมตำเนินงานกับเอกชน ภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม  
    แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พบว่าพื้นท่ีต้ังโครงการอยู่ใน 
    เขตผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
    เป็นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ 
    ชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) กนอ. จึงขอให้ 
    บริษัทฯ ไปดำเนินการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการให้สอดคล้อง 
    กับการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและประกอบอุตสาหกรรม  

    - ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือที่ อก 5102.3.3/ 1341 ลงวันท่ี  
    12 พฤษภาคม 2565 ขอความอนุคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
    จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินที่จะจัดตั้งโครงการ  
    นิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
    (เขตสีม่วง) เพื่อกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดต้ัง  
    นิคมอุตสาหกรรมต่อไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร      
    มีหนังสือที ่  สค 0022/1235 ลงว ันที ่  31 พฤษภาคม 2565 แจ้งว่า 
    สำนักงานฯ ได้แจ้งเรื่องโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครให้เทศบาล 
    นครสมุทรสาคร ผู ้ร ับมอบภารกิจด้านการวางผังเมืองในเขตอำเภอเมือง  
    สมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง 
    สมุทรสาคร (ปรับปรุงครั ้งที่ 3) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนด 
    การใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง) ต่อไป  

    - กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือที่ อก 5102.3.3/2164 ลงวันที ่ 21  
    กรกฎาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
    สมุทรสาคร พิจารณาเร่งดำเนินการกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินที่จะจัดต้ัง  
    โครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ  
    คลังสินค้า (เขตสีม่วง โดยด่วน เนื ่องจากโครงการได้เตร ียมความพร้อม  
    ตามหลักเกณฑ์การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัท ศิวาชัย จำกัด ดำเนินการ 
    ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) เป็นผู้จัดทำ  
    รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม 
    ทรัพย์สาคร และอยู ่ระหว่างดำเนินการศึกษารายงาน EIA ตามหลักเกณฑ์ 
    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์  
    จะดำเน ินการเสนอขอความเห ็นชอบต ่อสำน ักงานนโยบายและแผน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป และกระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือ 
    ที่ อก 5102.3.3/2556 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 แจ้งเทศบาลนคร  
    สมุทรสาคร และจัดส่งข ้อม ูลการศ ึกษารายละเอ ียดของโครงการน ิคม  
    อุตสาหกรรมทรัพย์สาคร การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเบ้ืองต้น  
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    โดยเป็นกลุ ่มอ ุตสาหกรรมที ่ม ีศ ักยภาพเป็นปัจจ ัยขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ  
    (New-Growth Engine) ในกล ุ ่ มอ ุตสาหกรรมเด ิม (First S-Curve) และ 
    กลุ ่มอ ุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) การออกแบบผังแม่บทและระบบ 
    สาธารณูปโภค เพื ่อใช้ประกอบการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม 
    เรียบร้อยแล้ว  

    - จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในหัวข้อ 
    เศรษฐกิจ-สังคม ได้มีวาระการประชุม เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการจัดต้ัง 
    นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอความคืบหน้า 
    โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื ่อง  
    มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างรายได้และการเพิ ่มขีด  
    ความสามารถในการแข ่งข ันและการลดความแหลื ่อมล ้ำ ด ังหน ังสือท่ี  
    อก 5102.3.3/10842 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 

    - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 ประกาศ 
    ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 46 ก วันที่ 26 เมษายน  
    2560 ครอบคลุมพื ้นที่ทั ้งจังหวัดสมุทรสาคร มีพื ้นที่ประมาณ 872.347  
    ตารางกิโลเมตร หรือ 545,216 ไร่ จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครอง 
    ออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอ  
    บ้านแพ้ว ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ผังเมืองรวม ประกอบด้วยการใช้ประโยชนที์่ดิน  
    7 ประเภท ดังนี้ 

   1. ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
   2. ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
   3. ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
   4. ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
   5. ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
   6. ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สีฟ้า) 

    7. ท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตาลอ่อน) 

    - ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 บัญญัติไว้ว่า  
    “การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสม 
    กับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ”  
    ให ้กรมโยธาธ ิการและผังเม ือง หร ือเจ ้าพนักงานท้องถ ิ ่น แล ้วแต่กรณี  
    เสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา กรณีท่ี 
    เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขให้นำความในมาตรา 27 วรรคสองและ 
    วรรคสาม มาใช้บ ังคับด้วยโดยอนุโลม เม ื ่อคณะกรรมการผังเม ืองหรือ  
    คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้มีการปิดประกาศ 
    แผนที ่แสดงเขตของผังเมืองรวมที ่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้  
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    ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการขององค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ ่น ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
    สามสิบวันนับแต่ว ันปิดประกาศ โดยให้ลงวันที ่ที ่ปิดประกาศไว้ในประกาศ  
    นั้นด้วย และในประกาศนั้นให้มีคำเชิญชวนให้ผู ้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น 
    เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศให้นำความในมาตรา  
    31 มาใช้บังคับกับการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคสองด้วย 
    โดยอนุโลม” 

     - ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  บัญญัติไว้ว่า 
    หากภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 29 ผู้มีส่วนได้เสียผู ้ใดยื ่นคำร ้อง  
    ตามมาตรา 30 ต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ผู้วางหรือจัดทำผังเมืองรวมนั้น ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน 
    ท้องถิ ่นเสนอคำร ้องน ั ้นพร ้อมความเห็นต่อคณะกรรมการผ ังเม ืองหรือ  
    คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี ในส่วนผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการ 
    และผังเมืองวางและจัดทำ หากคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้องของ  
    ผู้มีส่วนได้เสียแล้วไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งยกคำร้องนั้น และให้ชี้แจงเหตุผลให้  
    ผู้มีส่วนได้เสียทราบในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคำร้อง  
    ให้สั ่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด 
    ดังกล่าวในผังเมืองรวมนั้น ส่วนผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและ 
    จัดทำ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว  
    ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดส่งผลการพิจารณาคำร้องนั้นไปยังกรมโยธาธิการ 
    และผังเมือง ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้แจ้งให้ 
    คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดทราบและให้ดำเนินการต่อไปตามนั ้น แต่ถ้า 
    กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมือง  
    จังหวัด ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคำร้องนั ้น พร้อมกับความเห็น 
    ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    ให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเป็นเช่นใด 
    แล้ว ให้ถือเป็นการยุติและให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผู้ยื่นคำร้องต่อไป 

    - ดังนั้นทางบริษัท ศิวาชัย จำกัด จึงขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
    ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
    บริเวณหมายเลข 4.1 บางส่วน และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ  
    เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.3 บางส่วน ในท้องที่ตำบลกาหลง  
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 ,476 ไร่ ให้เป็นการใช้ 
    ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ในการดำเนินการ 
    ปรับปร ุงผังเม ืองรวมจ ังหว ัดสม ุทรสาคร พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 24  
    แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    1. เพ ื ่อเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินบางประเภทให้สอดคล้องกับ 
    การใช้ประโยชน์ท่ีดินปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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    2. เพื่อแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ให้มีการส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน 
    เศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาคร 

       - เนื ่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การค้า  
    การลงทุนในพื ้นที ่ไปอย่างมาก ประกอบกับเป็นพื ้นที ่เชื ่อมโยงเศรษฐกิจ 
    ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก (East West Economic Corridor) ในพื้นท่ี 
    เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  
    ชลบุรี และระยอง ในการขับเคล่ือนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
    เป้าหมายของประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
    2580) ซึ่งได้กำหนดแผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตว่า 
    จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่ 
    อุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร ้างระบบน ิ เวศ  
    ให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จึงมีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาโครงการ 
    จัดสรรท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนักลงทุนท่ีจะเข้ามาประกอบกิจการ 
    ในพื้นที่ และก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม อีกท้ัง 
    ยังสามารถยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพต่อไป 

    - ในลำดับถัดไปขอเชิญทางบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์  
    จำกัด) ชี ้แจงข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
    ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ใหผู้้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ทราบ 

นายจุมพล หมอยาดี  - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
ผู้แทนบริษัท โฟรเทียร์ ฯ  ตำบลกาหลง ผมนายจ ุมพล หมอยาด ี  เป ็นผ ู ้ แทนบร ิษ ัท โฟรเท ียร์   
    คอนซัลแตนต์ จำกัด ขอชี้แจงข้อมูลเกี ่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบ 
    สิ ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ดังน ี ้ครับ  
    ในการดำเนินการจัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร แบ่งการดำเนินการ 
    เป็นสองส่วน โดยการดำเนินการส่วนแรกคือการดำเนินการตามที่ทางบริษัท  
    ศิวาชัย จำกัด ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วในตอนต้น เมื ่อการดำเนินการแก้ไข 
    สีผังเมืองเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู ่การดำเนินการที่ทางชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
    ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีมีความจำเป็นท่ีต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
    เพ ื ่อนำมาจ ัดทำเป ็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่ งแวดล ้อม (EIA)  
    โดยภายหลังจากที ่โครงการได้ร ับการอนุม ัต ิให ้จ ัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรม 
    เรียบร้อยแล้วจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
    ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเรื่อง กำหนดโครงการ  
    กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ 
    สิ ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเง ื ่อนไขในการจัดทำรายงานการ  
    ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) ที่กำหนดให้ 
    นิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดจะต้องจัดทำรายงาน EIA ผมขออธิบายตามหัวข้อ 
    ดังต่อไปนี้ครับ 

/1. การ... 



- 9 - 
 

    1. การออกแบบนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโครงการ 
    ได้มีการออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้อง  
    ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  
    มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคม  
    อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้ 
        1.1 การวางผังพ ื ้นที ่โครงการสอดคล้องกับลักษณะภูม ิประเทศ  
    ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของท่ีต้ังพื้นท่ีโครงการ 
        1.2 น้ำทิ้งที ่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ไม่น้อยกว่า  15% ของปริมาณ 
    น้ำประปาท่ีผลิตตามปกติ 
        1.3 กำหนดให้ม ีระบบการป้องกันและระง ับอัคคีภ ัย ให้เป ็นไป 
    ตามมาตรฐานกำหนด 
        1.4 ระบบถนนต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาวิศวกรรมการทางและ 
    จราจร มาตรฐานกรมทางหลวง และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจร 
    กำหนด ขนาดของเขตทางเป็นสัดส่วนกับขนาดของนิคมอุตสาหกรรม  
        1.5 ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความเหมาะสมตามลักษณะสมบัติ 
    ของน้ำเสียที่เกิดขึ ้น และบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
    ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและมีการติดตามตรวจวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
        1.6 กำหนดให้มีพื้นท่ีจอดรถยนต์ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ 
        1.7 กำหนดให้คุณภาพของน้ำประปาท่ีใช้ต้องได้ค่ามาตรฐานของ กปน.  
    หรือ กปภ. แล้วแต่กรณี  
        1.8 การออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องจัดทำตามแบบแปลน แผนผัง 
    ตามแบบมาตรฐานของ กฟภ. หรือ กฟน. หรือตามมาตรฐานวิศวกรรมกำหนด  
        1.9 กำหนดให้มีศูนย์แลกเปล่ียนวัสดุเหลือใช้ในนิคมอุตสาหกรรม (WEC)  
        1.10 จัดให้มีพื ้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่แนวกันชน 
    โดยรอบพื้นท่ีโครงการ (Buffer Zone) 

     2. กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาและ 
    การจัดทำรายงาน EIA จะต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ตามแนวทางการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงาน 
    การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 ท่ีกำหนดโดย สผ. ซึ่งกำหนดให้ 
    มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
        2.1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด 
    โครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ  ซึ่งจะเป็น 
    การนำเสนอขอบเขตการศึกษาโครงการ และนำความคิดเห็นที่ได้รับไปศึกษา 
    ผลกระทบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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        2.2 การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการ  
    ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
    ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งจะเป็นการนำเสนอผลการประเมินผลกระทบ 
    ส่ิงแวดล้อมและมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีโครงการจะต้องนำไปปฏิบัติ 

    3. ผังแม่บทโครงการ พื้นที่โครงการรวม 4,298-0-4.00 ไร่ การใช้ประโยชน์ 
    ท่ีดินของโครงการ แบ่งตามสัดส่วน ดังนี้ 
        3.1 พื ้นที ่อ ุตสาหกรรม  เน ื ้อท่ี 3 ,311-0-49.78 คิดเป็นร ้อยละ  
    77.04 ของพื้นท่ี 
        3.2 พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค เนื้อท่ี 500-1-28.93 คิดเป็นร้อยละ  
    11.64 ของพื้นท่ี 
        3.3 พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน เนื้อท่ี 429-3-22.72 คิดเป็นร้อยละ  
    11.64 ของพื้นท่ี 
        3.4 พื้นที่พาณิชยกรรม/ที ่พักอาศัย/สำนักงาน  เนื ้อท่ี 56-3-2.57  
    คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของพื้นท่ี 

   การกำหนดกล ุ ่ ม เป ้ าหมายใน เบ ื ้ อ งต ้น โดย เป ็นกล ุ ่ มอ ุ ตสาหกร รม 
   ที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New-Growth Engine) ในกลุ่ม 
   อุตสาหกรรมเดิม (First S Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve)  
   ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต, กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   อัจฉริยะ, กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล,  
   กลุ ่มอ ุตสาหกรรมแปรร ูปอาหาร และโรงไฟฟ้าพลังความร ้อนร ่วมที ่ ใ ช้  
   ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 
   4. ระบบสาธารณูปโภคและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
       4.1 ระบบถนน ออกแบบให้มีถนนสายประธานเป็นแบบ 6 ช่องทาง  
   เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 45 ม. ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 21 ม. เกาะกลาง 
   ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ทางเท้าพร้อมทางจักรยานกว้างไม่น้อยกว่า 3 ม./ 
   ข้างทางปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นบริเวณเกาะกลางและไหล่ทาง 
      4.2 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมระบายน้ำฝนลงสู่แหล่งน้ำ 
   สาธารณะในอัตราไม่เกินก่อนการพัฒนา บ่อหน่วงน้ำฝน จำนวน 3 บ่อ รองรับ 
   น้ำฝนส่วนเกินจากการพัฒนาโครงการในคาบ 10 ปี อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 
       4.3 น้ำใช้และแหล่งน้ำใช้ ทางนิคม ฯ ใช้น้ำจากกปภ. สาขาสมุทรสาคร 
   มาใส่ในถังผสมน้ำใช้อุตสาหกรรม จากนั้นจึงส่งต่อไปยังพื้นท่ีอุตสาหกรรม, พื้นท่ี 
   พาณิชยกรรม, สำนักงานนิคม และโรงไฟฟ้า น้ำที่ใช้แล้วจะเป็นน้ำทิ้งหลังผ่าน 
   การบำบัดซึ่งผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไม่น้อยกว่า 15% ของปริมาณน้ำ 
   ท่ีผลิตได้ปกติ 

4.4 น้ำเสีย... 
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       4.4 น้ำเสียและการจัดการ น้ำทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
   จะต้องมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยน้ำที ่ใช้แล้วจากพื ้นท่ี 
   อุตสาหกรรม, พื้นที่พาณิชยกรรม, สำนักงานนิคม และโรงไฟฟ้า จะผ่านระบบ 
   บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และนำไประบายลงสู่คลองนาขวาง, รดน้ำต้นไม้พื้นท่ี 
   สีเขียวและแนวกันชนในฤดูแล้ง และปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อนำไปผสมน้ำใช้ 
   อุตสาหกรรม 
       4.5 ขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม ในส่วนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   จะดำเนินการประสาน อบต. กาหลง หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก อบต.  
   กาหลง เพื ่อคัดแยกขยะ สำหรับขยะมูลฝอยที ่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้  
   จะดำเนินการคัดขยะและขายให้แก่ผู้รับซื้อ ส่วนขยะมูลฝอยอันตรายจะนำไปส่ง 
   ให้กับบริษัทที ่ได้อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด ในส่วน 
   กากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายจะนำไปส่งบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน 
   อุตสาหกรรมนำไปกำจัด หรือแยกจำหน่ายให้บริษัทรับซื้อ ส่วนกากอุตสาหกรรม 
   อันตราย จะนำไปส่งบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไป 
   กำจัด 
       4.6 การควบคุมการจัดการกากอุตสาหกรรมออกนอกพื้นที่โครงการ  
   จะดำเนินการควบคุมโดยให้โรงงานส่งสำเนาใบกำกับการขนส่งกากของเสีย  
   ให้ก ับโครงการทราบ ตั ้งแต่ข ั ้นตอนที ่บร ิษ ัทรับขนส่งกากของเสียมารับ 
   กากของเสียจนถึงขั้นตอนหลังจากท่ีบริษัทดำเนินการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
   เรียบร้อยแล้ว 
       4.7 ระบบไฟฟ้า นิคม ฯ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 170  
   เมกะวัตต์ โดยรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร และ 
   รับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีโครงการ 
       4.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย ดำเนินการตามข้อบังคับของ 
   คณะกรรมการ กนอ. ว ่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ ่งอำนวย 
   ความสะดวก และบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557  
   โดยมีหัวรับน้ำดับเพลิงบริเวณถนนทุก ๆ 150 เมตร และซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ  
   1 ครั้ง 
       4.9 พื ้นที ่สีเขียวและแนวกันชน กำหนดให้มีแนวกันชนเชิงน ิเวศ  
   (Eco-Belt) รอบพ ื ้นท ี ่น ิคมอ ุตสาหกรรมกว ้ าง ไม ่น ้อยกว ่ า  10 เมตร  
   ตามข้อกำหนดของ กนอ.  ตามตัวอย่างที ่นำเสนอจะเห็นได้ว ่าจากพื ้นท่ี  
   อุตสาหกรรมจะติดต่อกับพื้นท่ีสีเขียว และแนวกันชนกว้าง 20 เมตร 

 

/นางกนกพร... 
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นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต - ตามที ่ต ัวแทนจากบริษ ัท ศิวาชัย จำกัด และบริษ ัทที ่ปร ึกษาได้ช ี ้แจง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ  ให้ทุกท่านทราบแล้ว ทาง กนอ. ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าการดำเนินการจัดต้ัง 
    นิคม ฯ นั้น หากตรวจสอบตามแผนผังท่ีทุกท่านได้รับแล้วจะเห็นได้ว่ามีลักษณะ 
    คล้ายกับหมู ่บ้านจัดสรร และแต่ละโรงงานต้องปล่อยน้ำเสียลงส่วนกลาง 
    ตามค่าสภาวะที่การนิคม ฯ มีการควบคุมไว้ ซึ ่งขอยืนยันว่าจุดนี้เป็นจุดแข็ง 
    ของทางนิคม ฯ รวมถึงแนวกันชนที ่ทางการนิคม ฯ มีกฎหมายให้พ ื ้นท่ี 
    อุตสาหกรรมต้องไม่อยู่ประชิดติดกัน ในส่วนของขยะที่นำออกภายนอกโรงงาน 
    ทางนิคม ฯ มีกฎหมายกำหนดไว้ และมีความเข้มงวด พร้อมทั้งกำกับ ดูแล  
    อย่างสม่ำเสมอค่ะ 

นายชาติชาย ศรีงามผ่อง  - ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องได้ช้ีแจง
ประธานสภา ฯ    เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

นายเอกราช ทองสะกัน  - ผมขอสอบถามเพิ่มเติมว่าโครงการนี้มีการใช้ลำรางท่ีเป็นสาธารณะหรือไม่ และ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 5  มีการจัดการอย่างไร 

นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต - ในส่วนลำรางที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะมีการขออนุญาตจากทางท้องถิ่น 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ  และทางนิคม ฯ จะเป็นผู้ปรับปรุงรางเอง 

นายเอกราช ทองสะกัน  - สอบถามว่ามีป่าชายเลนพาดผ่านพื้นท่ีหรือไม่ครับ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 5 

นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ  - ถนนของทางโครงการนั้นจะติดบริเวณชายทะเล และบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีกัดเซาะ 
ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด และขอเสริมในส่วนรางท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทางบริษัท ฯ สามารถรับซื้อได้ครับ 

นายเอกราช ทองสะกัน  - ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนาเกลือเป็นหลัก ซึ่งพื้นที่ที่ทางบริษัท ฯ 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 5  ได้ซื ้อไปนั้น เป็นพื้นที่นาเกลือทั ้งหมด กรณีนี ้จะก่อให้เกิดการไม่มีงานทำ   
    ไม่ทราบว่าทางโครงการ ฯ มีการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนนี้หรือไม่ครับ 

นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ  - ทางบริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่เข้าทำงานในนิคม ฯ ด้วย จึงไม่เกิดผล  
ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด กระทบในด้านการประกอบอาชีพครับ 

นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต - การก่อสร้างนิคม ฯ จะก่อให้เกิดมูลค่าภายในประเทศสูงถึง 40 ล้านบาทต่อไร่ 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ  ซึ ่งพื ้นที่ 1 ไร่จะใช้แรงงานประมาณ 10 คน ทำให้ก่อให้เกิดการจ้างงาน  
    30,000 คนเป็นอย่างน้อยค่ะ 

นายธันวา ไทยเจริญ  - ผมขอสอบถามว่านิคม ฯ มีการร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
เลขานุการนายก ฯ  ซึ่งจะทำให้แรงงานที่ใช้ในนิคม ฯ มีผู ้พ้นโทษมาร่วมทำงานด้วย ไม่ทราบว่า 
    ในกรณีนี้มีมาตรการอย่างไรในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยภายในพื้นท่ี 

นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต - การบริหารจัดการนักโทษมีแนวทางร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีการควบคุม 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ  ดูแล ในการอยู่ร่วมกันของชุมชน และได้มีการหารือร่วมกันถึงวิธีการปฏิบัติ  
    โดยโรงงานใดที่รับแรงงานจากราชทัณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ซึ่งจะ 
    มีการจัดที่พักบริเวณอื่นไว้ให้ และมีรถรับส่ง เพื่อเข้ามาทำงานในนิคม ฯ และ  
    มีการติดกำไล EM ไว้ที่ข้อเท้าของผู้พ้นโทษทุกคน สำหรับขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง 
 

/การกำหนด... 
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    การกำหนดของทางราชทัณฑ์ โดยจะสามารถส่งนักโทษมาได้ในช่วงปลายปี  
    พ.ศ. 2566 ถึงต้นปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจะมีการตรวจสอบถึงประเภทความผิด  
    และเป็นนักโทษช้ันดีค่ะ  

นายธันวา ไทยเจริญ  - ไม่ทราบว่าทางนิคม ฯ มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างไร เพื ่อให้ 
เลขานุการนายก ฯ  ประชาชนสามารถรับรู้ถึงเรื่องการดำเนินการของโครงการ ฯ ได้อย่างท่ัวถึงท่ีสุด 

นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต - ตามกฎหมายระบุให้มีการจัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ  ประชาชนในพื้นที่ ซึ ่งจะดำเนินการประชุมครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน  
    2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาขวาง ตำบลกาหลง อำเภอเมือง ฯ จังหวัด 
    สมุทรสาครค่ะ 

นายณรงค์ฤทธิ์ บัวพยอม  - ผมเป็นห่วงถึงการเดินทางของประชาชนในพื้นที่บางท่านที่ไม่สามารถเดินทาง 
รองประธานสภา ฯ  ไปยังบริเวณที ่จัดประชุมได้สะดวก ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการช่วยเหลือ 
    ในส่วนนี้หรือไม่ครับ 

นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ  - ทางบริษัทจะจัดรถรับส่งให้ โดยรับประชาชนจากวัดกาหลง เพื่อไปเข้าร่วม 
ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด ประชุมที ่ว ัดนาขวาง โดยจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์  
    เสียงตามสายเพิ่มเติมครับ 

นายณรงค์ฤทธิ์ บัวพยอม  - จากการนำเสนอข้อมูลเมื ่อสักครู ่ ผมเห็นว่าพื ้นท่ีหน่วงน้ำมีแค่ 124 ไร่ 
รองประธานสภา ฯ  ผลกระทบน้ำที่จะปล่อยลงคลองจะเกิดขึ้นแน่นอน เนื่องจากในบริเวณหมู่ที่ 4  
    และ 5 ซึ่งเป็นบริเวณจัดต้ังโครงการ ฯ จะมีน้ำท่วมทุกปีในช่วงท่ีน้ำทะเลหนุนสูง  
    หากมีนิคม ฯ มาก็จะมีการปล่อยน้ำลงคลองเพิ่มมากขึ้น จะทำให้เกิดน้ำท่วม  
    มากกว่าเดิม โครงการมีการดำเนินการในส่วนนี้อย่างไรครับ 

นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ  - การระบายน้ำลงคลองจะไม่เกินกว่า 10 คิว เพราะมีบ่อหน่วงน้ำใช้ แต่ทาง  
ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด บริษัทจะนำเรื่องการขึ้นลงของน้ำทะเลไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดผลกระทบกับ 
    ประชาชนน้อยท่ีสุด ซึ่งจะดำเนินการศึกษาถึงผลกระทบในบริเวณท่ีจัดต้ังนิคม ฯ  
    และบริเวณนิคม ฯ อีก 5 กิโมเมตร และในกรณีที่นิคม ฯ จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว  
    แต่เกิดผลกระทบกับประชาคมในพื้นที่ ทางโครงการ ฯ มีช่องทางการรับเรื่อง 
    ร้องเรียน และมีหน่วยงานสำหรับช่วยเหลือครับ 

นายธันวา ไทยเจริญ  - จากการนำเสนอจะเห็นว่ามีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลองจริง ซึ ่งน้ำ
เลขานุการนายก ฯ  ในคลองจะไปออกบริเวณชายทะเลกาหลง หมู่ท่ี 7 ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีประกอบ 
    อาชีพประมงและการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำเป็นหลักอาจจะได้ร ับผลกระทบ 
    เกี ่ยวกับเชื ้อโรคที่ปนเปื้อนมาในน้ำ หากมีการตรวจสอบจะเห็นได้ว่าบริเวณ 
    อื ่นที ่มีน ิคม ฯ ลักษณะเดียวกันจะทำให้เกิดความไม่มั ่นใจของผู ้บร ิ โภค  
    ส่งผลกระทบให้ราคาอาหารทะเลบริเวณนั้ นตกต่ำ และอาจจะขายไม่ได้ 
    ไปในท่ีสุด ซึ่งจะทำให้เกิดการกระทบในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ิงแวดล้อม  
    ด้านการประกอบอาชีพ และอื่น ๆ หากเกิดปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นในบริเวณ 
    กาหลงทางบริษัทจะมีมาตรการเยียวประชาชนในพื้นที่อย่างไร และประชาชน  
    จะได้ร ับผลประโยชน์อย่างไรในการจัดตั ้งน ิคม ฯ นอกจากการสร้างงาน  
    สร้างอาชีพครับ 

/นายศุภพรพงษ์… 
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นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ  - ในกรณีผลกระทบจากการปล่อยน้ำที่ใช้จากอุตสาหกรรมลงคลอง ซึ่งอาจจะ  
ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพประมง และเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
    นั้น ทางบริษัทจะดำเนินการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดครับ 

นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต - ทางนิคม ฯ จะมีการลงพื ้นที ่  เพ ื ่อสร ้างสัมพันธ ์ก ับประชาชนในพื ้นท่ี 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ  และสอบถามความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดตั้งนิคม ฯ จะก่อให้เกิด 
    ความเจริญในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น และประชาชนในพื้นท่ี 
    ไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกลบ้าน ซึ่งนิคม ฯ จะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น  
    การนำของเหลือใช้จากในอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสินค้าใหม่ ๆ  
    ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู ่ชุมชน เป็นต้น และทางนิคม ฯ จะเน้นย้ำให้ทางบริษัท 
    ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ 

นางอุบลรัตน์ ใยไหม  - ปัจจุบันน้ำประปาในพื้นที่มีปัญหาน้ำไม่ไหล และไหลไม่แรงบ่อยครั้ง หาก 
รองนายก อบต. กาหลง  นิคม ฯ เข้ามาจัดตั้งในพื้นที่จะก่อให้เกิดการแย่งน้ำใช้กับประชาชนในพื้นท่ี  
    หรือไม่คะ 

นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ  - ในนิคม ฯ จะมีถ ังเก ็บน้ำขนาด 70,000 คิว ซ ึ ่งม ีขนาดใหญ่กว่าของ 
ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีขนาด 20,000 คิว โดยการจ่ายน้ำที่ใช้ในนิคม ฯ  
    นั้นจะจ่ายจากถังเก็บน้ำนี้ และในกรณีท่ีน้ำไม่ไหล จะสามารถจ่ายต่อได้ถึง 2 วัน 
    เต็ม โดยจ่ายที่ 33,000 คิวต่อวัน ซึ ่งนอกจากนั้นทางนิคม ฯ ยังได้รับน้ำ  
    จากระบบประปาเอกชนเข้ามาสมทบด้วย ซ ึ ่งจะเป็นน ้ำของการประปา 
    ส่วนภูมิภาค 50 เปอร์เซ็นต์ และน้ำจากการประปาเอกชน 50 เปอร์เซ็นต์  
    แต่ในกรณีที่เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ทางนิคม ฯ จะเปลี่ยนสัดส่วน  
    ให้ใช้น้ำจากประปาเอกชนให้มากขึ้นกว่าเดิม และในส่วนท่ีน้ำประปาในพื้นที่มี 
    ปัญหาน้ำไม่ไหล และไม่แรงนั ้น ทางนิคม ฯ จะเป็นตัวกลางในการติดต่อ 
    แจ้งปัญหากับทางการประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมให้ครับ 

นายวิชัย ถีระปราโมทย์    - เมื่อนิคม ฯ ดำเนินการจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว อาจจะทำให้เกิดปัญหาการจราจร  
นายก อบต.กาหลง  ติดขัดในบริเวณดังกล่าวได้ ซ ึ ่งควรจะมีทางคู ่ขนาน เพื ่อลดความติดขัด 
    ของการจราจรครับ 

นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ  - ในส่วนนี้ได้มีการหารือกับแขวงการทางแล้ว ซึ ่งจะมีการสร้างถนนคู่ขนาน 
ผู้แทนบริษัท ศิวาชัย จำกัด ตัดผ่านหน้าน ิคม ฯ โดยมีการเร ิ ่มตั ้งงบประมาณแล้วในป ีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2567 ซึ่งมีความน่าจะเป็นว่าจะแล้วเสร็จระยะเวลาใกล้เคียงกับนิคม ฯ  

นายเอกราช ทองสะกัน  - ในหน้าร้อนลมจะพัดอากาศจากทางนิคม ฯ เข้าสู ่หมู่บ้าน ซึ่งจะก่อให้เกิด 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 5  มลภาวะทางอากาศแน่นอน ไม่ทราบว่าทางนิคม ฯ มีการจัดการอย่างไรครับ 

นางกนกพร ปทุมโรจน์สวัสด์ิชูโต - ในส่วนนี ้จะมีการประเมินตั ้งแต่ก ่อนการสร ้างน ิคม ฯ ซ ึ ่งม ีการกำกับ 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ฯ  ดูแล แก้ไข และติดตามประเมินผล โดยมีการติดตามปีละ 2 คร ั ้ง และ  
    มีการพิจารณาโรงงานท่ีจะเข้ามาต้ังในพื้นท่ี โดยมีข้อกำหนดในส่วนนี้ ซึ่งโรงงาน 
    ต้องมีระบบป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ภายในโรงงานด้วยค่ะ 

 

/นายชาติชาย... 
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นายชาติชาย ศรีงามผ่อง - มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา ฯ   - หากไม่มีถือว่าท่ีประชุมได้รับทราบข้อมูลแล้วครับ  

ที่ประชุม - ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กาหลง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน พ.ศ.2565 

นายชาติชาย ศรีงามผ่อง - ด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แจ้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเข้าช่ือ
ประธานสภา ฯ  เสนอข ้อบ ัญญ ัต ิท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2565 ในราชก ิจจาน ุ เบกษา เม ื ่อว ัน ท่ี  

24 ก ุมภาพ ันธ์  2565 โดยม ีผลบ ังค ับใช ้ต ั ้ งแต ่ว ันถ ัดจากว ันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าช่ือ 
เสนอข ้อบ ัญญ ัต ิท ้องถ ิ ่น พ .ศ.2565 ได ้กำหนดให้  “ผ ู ้ม ีส ิทธ ิ เข ้ า ช่ือ 
เสนอข ้อบ ัญญ ัต ิท ้องถ ิ ่นผ ู ้ ใดประสงค ์จะ เสนอร ่ างข ้อบ ัญญ ัต ิท ้ องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
จ ัดทำร ่างข ้อบ ัญญัต ิท ้องถ ิ ่นตามมาตรา 8 (2) ให ้หร ือดำเน ินการให้มี  
การเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา 7 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือ 
ให้ดำเนินการการทั ้งสองกรณีให้ยื ่นคำร ้องต่อประธานสภาท้องถิ ่น และ  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
ให้ตามความประสงค์ของผู้ร้องจำนวนผู้เข้าช่ือยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื ่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการ 
ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ ่งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที ่ประธานสภาท้องถิ ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ ่น ดังนั้น 
องค์การบร ิหารส่วนตำบลกาหลง จึงต้องดำเน ินการจัดทำร ่างระเบ ียบ 
สภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ  
ท้องถิ่น พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 
พิจารณา รายละเอียดอื่น ๆ ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงต่อท่ีประชุมครับ 

นางสาวธนพร พรหมมี - ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของหลักการและเหตุผลของการจัดทำร่างระเบียบสภา
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ฯ องค์การบร ิหารส่วนตำบลกาหลง ว ่าด้วยการดำเน ินการของประชาชน  

ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และรายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ 
(ตามรายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

นายชาติชาย ศรีงามผ่อง - ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี ้แจงไปแล้ว มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมประธานสภา ฯ หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ว่าด้วย 
การดำเน ินการของประชาชนในการเข ้าช ื ่อเสนอข้อบ ัญญัต ิท ้องถ่ิน 
พ.ศ.2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน 

4.2 การพิจารณา... 
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4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

นายชาติชาย ศรีงามผ่อง - ด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้แจ้งขอเสนอญัตติเรื่องการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธานสภา ฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 จึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลกาหลงได้เป็นผู้ช้ีแจง 

นายวิชัย ถีระปราโมทย์  - ด้วยสำนักปลัด อบต. ได้แจ้งขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณ 
นายก อบต.กาหลง รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕66 เน ื ่องจากมีความประสงค ์จะดำเน ินการ 

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท้ังนี้จากการตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ย ั งม ิ ได ้ต ั ้ งงบประมาณไว ้  ด ั งนั้น 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับรายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าท่ี 
ช้ีแจงด้วยครับ 

นางสาวธนพร พรหมมี - ด้วยสำนักปลัด อบต. มีความจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เนื ่องจาก 
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ฯ ไม่ได้ตั ้งงบประมาณไว้ โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหาร 

งานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบโทรศัพท์ 
ตู้สาขา พร้อมค่าติดตั้ง รวมทั้งสิ้น 160,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน 
โอนเพิ่ม จำนวน 0 บาท มีความจำเป็นต้องโอนเพิ่ม จำนวน 160,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม จำนวน 160,000 บาท โอนลดจากแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง หน้า 88 งบประมาณตั้งไว้ 200,000 
บาท  งบประมาณคง เหล ื อก ่ อน โอนลด  จำนวน  200 ,000  บาท 
มีความจำเป็นต้องโอนลด จำนวน 160,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
หลังโอนลด จำนวน 40,000 บาท เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บร ิการ 
ประชาชนเก ี ่ยวก ับการต ิดต ่อส ื ่อสารและการให ้ข ้อม ูล (รายละเอ ียด 
ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 

นายวิชัย ถีระปราโมทย์  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กร  
นายก อบต.กาหลง ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕63 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป ็นอำนาจอนุมัต ิของสภาท้องถิ่น 
จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ครับ

/นายชาติชาย... 










